



# บันทึกข้อความ

สพบ.  
เลขที่ 1345  
15 ส.ค. 2565  
วันที่  
เวลา 16.14

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๓๓๕๗  
ที่ มท.๐๖๐๓/ ๑๖๘๖๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
รอบการประเมิน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน  
เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน  
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดทำ  
เอกสารประกอบการประเมินบุคคลส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามรอบการประเมินที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของกรมป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยเป็นไปตามรอบการประเมินที่กำหนด จึงขอความร่วมมือในการแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อ  
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบด้วย

- (๑) แบบพิจารณาข้อมูลบุคคล
- (๒) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
- (๓) แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป็นทวีคูณ (ถ้ามี)

(๔) แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกี่วข้อง (สำหรับผู้ที่มิ  
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิ และระดับตำแหน่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด)

- (๕) แบบการเสนอเค้าโครงผลงาน
- (๖) แบบการเสนอเค้าโครงข้อเสนอนโยบายการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารตามข้อ (๑) - (๖) ไว้ในเล่มเดียวกัน เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก จำนวน  
๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด) และจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สำหรับข้าราชการที่ตรวจสอบพบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามที่แจ้ง  
ให้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ส่งมาในคราวเดียวกัน หรือกรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๖๓๗-๓๑๕๗ พร้อมนี้ได้นำเรื่องนี้และแบบฟอร์ม  
ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ [www.disaster.go.th](http://www.disaster.go.th) (หน่วยงานภายใน : กองการเจ้าหน้าที่) ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนดด้วย

(นายบุญเลิศ ยังเจริญพร)  
ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ปก.ภาวสุกสวรรคย์ ๓

"เป็นหน่วยภวกลาในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่กล้าสภัยและมีประสิทธิภาพสูง"





ที่ มท ๐๖๐๓/๐๖๔๗๙

ถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนังสือ ที่ มท ๐๖๐๓/ว ๔๓๗๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนด ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคลส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ตามรอบการประเมิน ที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเป็นไปตามรอบการประเมินที่กำหนด จึงขอความร่วมมือในการแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคลและผลงาน ประกอบด้วย

(๑) แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

(๒) แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

(๓) แบบรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นทวีคูณ (ถ้ามี)

(๔) แบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกี่วข้อง (สำหรับผู้ที่ มี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิ และระดับตำแหน่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด)

(๕) แบบการเสนอเค้าโครงผลงาน

(๖) แบบการเสนอเค้าโครงข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารตามข้อ (๑) - (๖) ไว้ในเล่มเดียวกัน เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก จำนวน ๔ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๓ ชุด) และจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

สำหรับข้าราชการที่ตรวจสอบพบว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติ แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามที่แจ้ง ให้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ส่งมาในคราวเดียวกัน หรือกรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๖๓๗-๓๑๕๗ พร้อมนี้ได้นำเรื่องนี้และแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ [www.disaster.go.th](http://www.disaster.go.th) (หน่วยงานภายใน : กองการเจ้าหน้าที่) ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดด้วย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐ - ๒๖๓๗ - ๓๑๕๗

โทรสาร. ๐ - ๒๖๔๓ - ๒๒๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ person3@disaster.go.th



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"



บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล  
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

รอบการประเมิน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

แบบท้ายหนังสือ ที่ มท ๐๖๐๓/ว

ลงวันที่

สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่ตำแหน่ง	สังกัด	ปฏิบัติราชการ
๑	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นางสาววราภรณ์ แก้วกลัด *	๒๘	สำนักงานเลขานุการกรม	
๒	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายเรืองฤทธิ์ ประเทย์อินทร์ *	๒๑๗	กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
๓	นายณัฐภาพ ยมจินดา	๑๒๔๑	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตราด	กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หมายเหตุ \* หมายถึงให้จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเอกสารแบบที่กำกับตนเองเสนอมาในคราวเดียวกัน